



ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากเบอร์ลิน

(Weekly News from Berlin)

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน

19 - 22 เมษายน 2562

ข่าวภายในประเทศ

Fairness ในห่วงโซ่การผลิตของสินค้าในเยอรมนี

การกระจายการทำงานโดยปราศจากเขตแดนเป็นสัญลักษณ์หลักของระบบเครือข่ายเศรษฐกิจระดับโลก ในการผลิตเสื้อผ้าเชิ้ตคุณภาพบุรุษหนึ่งตัวนั้น มีผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่การผลิตนี้มากถึง 140 บริษัท/หน่วยงานจากหลายๆ รวมเข้าด้วยกัน ฝ่ายดิบจากประเทศบูร์กินาฟาโซ ช่างเย็บผ้าจากบังคลาเทศ นักออกแบบจากสหรัฐอเมริกา ลูกเรือชาวฟิลิปปินส์ที่ทำงานบนเรือขนส่งสินค้า แม้แต่เครื่องจักร รถยนต์ และเคมีภัณฑ์ ก็มีต้นทางการผลิตจากต่างประเทศทั้งสิ้น ซึ่งแน่นอนการกระจายการทำงานนั้นเป็นเรื่องที่ดีถ้ามีการเคารพด้านมาตรฐานทางสังคม และสิทธิมนุษยชนที่ได้มีการกำหนดไว้ แต่ในปัจจุบันก็ไม่ได้มีการเคารพเรื่องเหล่านี้เสมอไป อย่างเหตุการณ์ปี 2013 ที่โรงงานผลิตเสื้อผ้า Rana Plaza ถล่มทับคนงานกว่า 1,100 ชีวิต ในประเทศบังคลาเทศทำให้ภาคอุตสาหกรรมเครื่องนุ่ง



ห่มต้องเสียชื่อเสียงขนาดหนัก หรือการขูดเจาะแร่แทนทาลัม ที่เป็นแร่ที่มีความจำเป็นในการผลิต Smartphone นั้น ผู้ที่มีรายได้จำนวนมหาศาลก็คือ เหล่าหัวหน้ากองทหารในประเทศคองโก และในเวลาเดียวกัน จากการคาดการณ์ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO - International Labour Organization) แจ้งให้ทราบว่า การใช้แรงงานเด็กนั้นไม่ได้หยุดลงแต่อย่างใด เด็กร้อยละ

10 ของทั้งโลกยังต้องประสบปัญหาการใช้แรงงานเด็กอยู่

ซึ่งภาคการเมืองต้องการให้ภาคเศรษฐกิจผลิตสินค้า ซื้อสินค้า และบริการจากต่างประเทศที่เรียกได้ว่า “ไร้มลทิน” มานานแล้ว นาย Gerd Müller รมว.กระทรวงความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังกัดพรรค CDU - Christlich Demokratische Union Deutschlands (พรรคสหภาพคริสเตียนเพื่อประชาธิปไตยประเทศเยอรมนี) กล่าวว่า “ผู้บริโภคในประเทศเยอรมนีไม่สามารถที่จะ

- นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

หมายเหตุ - ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้ จากแหล่งข้อมูลหลากหลายที่มา และมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแก่บุคคลที่สนใจเท่านั้น ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่บุคคลนั้น ข้อมูลไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด



Heiko Maas

ยอมรับห่วงโซ่การผลิตสินค้าที่มีแรงงานเด็ก หรือ การกดขี่ด้านค่าแรงเข้าไปพัวพันด้วยได้” นาย Heiko Maas รัฐมนตรีต่างประเทศสังกัดพรรค SPD - Sozialdemokratische Partei Deutschlands (พรรคสังคมนิยมเพื่อ ประชาธิปไตยประเทศ เยอรมนี) ได้กล่าวในช่วงต้นปีว่า “เราต้องการ ระบบโลกาภิวัตน์ที่ยั่งยืน และมีความชอบธรรม”

การเคารพในสิทธิมนุษยชนของบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจระดับนานาชาตินั้นเป็นหัวใจหลักในด้าน นี้ โดยรัฐบาลเยอรมันได้ร่วมงานกับ ILO และ Vision Zero Funds เพื่อให้ระบบความปลอดภัยและ อนามัย (OSH) ในประเทศผู้ผลิตที่ยากจนให้ดีขึ้น ซึ่งในเวลานี้ภาครัฐเพียงขอให้ภาคเอกชนให้ความสำคัญ เรื่องดังกล่าวโดยสมัครใจเอง ในปี 2014 นาย Müller ได้ก่อตั้ง “กลุ่มพันธมิตรเครื่องนุ่งห่ม (Textilbündnis)” ขึ้นมา ซึ่งบริษัทกว่าครึ่งในธุรกิจเครื่องนุ่งห่มได้รวมเข้าเป็นพันธมิตรในกลุ่มดังกล่าว แล้ว โดยบริษัทเหล่านี้จะให้คำปรึกษากับบริษัทในต่างประเทศที่เป็นผู้ผลิตในห่วงโซ่การผลิตถึงเรื่องการ รักษาสิ่งแวดล้อม และด้าน OSH และให้บริษัทรักษามาตรฐานที่ตั้งไว้ อย่างไรก็ตามในเวลานี้ แทบจะ ไม่มีบริษัทใหม่ๆ เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตรนี้มาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ความสมัครใจนั้นใช้ไม่ได้ ผลเท่าที่ควร จนทำให้รัฐบาลมีการวางแผนที่จะกำหนดกฎหมายฉบับใหม่ขึ้นมา นาย Hubertus Heil รัฐมนตรีแรงงาน สังกัดพรรค SPD กล่าวว่า “เมื่อมองในระยะยาวแล้วเราต้องสร้างความชัดเจนให้กับภาค เอกชน ซึ่งในที่นี้รวมด้านกฎหมายเข้าไปด้วย เมื่อเราต้องการให้มีภาระหน้าที่ที่จะต้องดูแลห่วงโซ่การ ผลิตทั้งหมด” จนถึงปี 2020 บริษัทกว่า 7,000 บริษัท โดยประมาณ ที่มีพนักงานมากกว่า 500 คนต้อง แสดงให้เห็นถึง ภาระหน้าที่ที่ได้ปฏิบัติดูแลในด้านมนุษยธรรมตามที่รัฐบาลได้ระบุไว้ใน แผนปฏิบัติการ ด้านเศรษฐกิจและสิทธิมนุษยชน (NAP) ซึ่งถ้ามีเหตุการณ์ที่น่าสงสัยเกิดขึ้นรัฐบาลก็จะจัดการในขั้นต่อไป โดยนาย Müller กล่าวว่า “ในปัจจุบันนี้บริษัทจำนวนมากปฏิบัติตามอยู่ในกรอบที่ควรและรักษากฎอยู่ แล้ว” ในเวลานี้ในกระทรวงกำลังเตรียมกฎหมายว่าด้วยเรื่องห่วงโซ่การผลิต อยู่ โดยในกฎหมายฉบับนี้ จะมีการระบุไว้ว่า อะไรคือ ภาระหน้าที่ที่ได้ปฏิบัติดูแล อะไรบ้างที่บริษัทเยอรมันจะต้องรักษาในห่วงโซ่การ



Gerd Müller

ผลิตและกับบริษัทคู่ค้าในต่างประเทศ โดยในเวลานี้ เป็นไปได้ที่บริษัทจะต้องทำรายงานเรื่องภาระ หน้าที่ที่ได้ปฏิบัติดูแล และน่าจะมีการเลือกสรร ให้มีผู้ดูแลว่าการรักษาภาวะเปื้อนที่ติดตั้งไว้หรือ ไม่ และอาจจะมีการระบุค่าปรับ ในระดับล้านยูโร และการจำคุกไว้อีกด้วยหากมีการละเมิดกฎหมาย ข้อนี้

- นโยบายภาครัฐ
- เศรษฐกิจการลงทุน
- แนวโน้มตลาด
- รายงานสินค้าและบริการ
- อื่นๆ

หมายเหตุ - ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้ จากแหล่งข้อมูลหลากหลายที่มา และมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแก่บุคคลที่สนใจเท่านั้น ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่บุคคลนำ ข้อมูลไปใช้ ไม่ว่าโดยทางใด

โดยภาคเอกชนมีความเห็นแตกต่าง
กันออกไปกับแผนการดังกล่าวของรัฐบาลนาย
Steffen Kampeter ผู้บริหารสมาคมผู้จ้างงาน
เยอรมนี (BDA - Bundesvereinigung der
Deutschen Arbeitgeberverbände) กล่าวว่า
“เป็นไปได้ที่ภาคเอกชนจะถูกงัดข้อว่าไม่รับ
ภาระหน้าที่ที่ได้ปฏิบัติดูแลกับการกระทำของบาง
ประเทศที่ไม่ใส่ใจดูแลเรื่องภายในประเทศของ
ตน” โดยโฆษกของบริษัท Daimler กล่าวว่า “ข้อ
บังคับนี้น่าจะช่วยให้เราสามารถสร้างความยั่งยืน
ในห่วงโซ่การผลิตได้อย่างจริงจัง เมื่อมีมาตรฐานที่ใช้แบบเดียวกัน” โดยสิ่งสำคัญก็คือ รูปแบบของกฎ
ระเบียบที่สร้างขึ้นมานี้เหมาะสม และสามารถใช้งานเชิงปฏิบัติได้ดีขนาดไหน



Steffen Kampeter

จาก Handelsblatt 22 เมษายน 2562

Office of Commercial Affairs - Royal Thai Embassy
Petzowerstr. 1, 14109 Berlin, Germany
email - thaicom.berlin@t-online.de

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

หมายเหตุ - ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้ จากแหล่งข้อมูลหลากหลายที่มา และมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแก่บุคคลที่สนใจเท่านั้น
ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำ ข้อมูลไปใช้
ไม่ว่าโดยทางใด